

Đắk Hà, ngày 25 tháng 11 năm 2022

THƯ NGỎ

Về việc hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với người dân
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Hà.

Kính gửi: ... Các Doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân

Sức khỏe và chăm sóc sức khỏe con người ở nước ta đã và đang là vấn đề quan trọng hàng đầu. Bởi lẽ, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người cũng như của toàn xã hội. Hiện nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân từ đó đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng bảo hiểm y tế (BHYT). BHYT là một chính sách an sinh xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong việc thực hiện chính sách BHYT và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do có sự thay đổi chính sách¹, toàn huyện có khoảng 5.000 người không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng BHYT, trong đó có khoảng 2.500 người² thật sự có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp tục tham gia BHYT, ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là việc chăm sóc khám, chữa bệnh.

Ngày 08/09/2022, UBND huyện Đắk Hà có Công văn số 2404/UBND-VX về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT (Văn bản xin gửi kèm).

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Hà kêu gọi quý đơn vị nhiệt tình, tích cực phối hợp, hỗ trợ kinh phí tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nêu trên.

Nguồn kinh phí tài trợ đề nghị chuyển vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Hà

Số tài khoản: 5102 202 934 085 - mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Đắk Hà.

BHXH huyện Đắk Hà phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương lựa chọn, lập danh sách và trao thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và báo cáo số tiền ủng hộ, danh sách cụ thể người được hỗ trợ cấp thẻ BHYT đến TTHU-UBND huyện và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ./.

Xin trân trọng cảm ơn!



Vũ Tuấn Khang

¹ Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

² Tính đến tháng 10 năm 2022.